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Fundargerð 200.fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. haldinn  

10.janúar 2024, kl.12.00 á Teams. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður,  

Eva Stefánsdóttir, stjórnarmaður, 

Guðmundur Daði Rúnarsson, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri,  

Bryndís Lúðvíksdóttir, skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð, 

Bergný Jóna Sævarsdóttir, sjálfbærnistjóri, 

Elín Guðnadóttir, yfirverkefnastjóri, 

Samúel Torfi Pétursson, þróunarstjóri. 

 

 

 

1. Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram mánaðarlegar rekstrarupplýsingar sem liggja inni á 

stjórnargátt félagsins. 

Stjórn þakkaði upplýsingarnar 

 

2. Staða verkefna og skuldbindingar 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefna og fjárhagslegar skuldbindingar. 

Stjórn þakkaði upplýsingarnar. 

 

3. Rekstraráætlun Kadeco 2024  

Verið er að leggja lokahönd á rekstraráætlun 2024. 

Verður lögð fram til samþykktar á næsta fundi.  

 

4. Suðurbraut – tilboð 

Samúel Torfi Pétursson, þróunarstjóri Kadeco, kom inn á fundinn. 

Framkvæmdastjóri sagði frá samningaviðræðum við bjóðanda í þróunarreit við 

Suðurbraut. Félagið er að stíga fyrstu skref í þróun íbúða á Ásbrú og vanda þarf til 

verka. Mikilvægt er að setja inn skilyrði um tímasett uppbyggingaráform og að ræða 

önnur atriði við bjóðanda m.a. varðandi stærð þróunarreits og tilboðið sjálft. 

Ákveðið var að halda samningaviðræðum áfram og framkvæmdastjóra falið að leiða 

það samtal. 
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5. Minnisblað - Auglýsingaskilti meðfram Reykjanesbraut frá Fitjum að flugstöð 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefnis og minnisblað um næstu skref. Stjórn 

sammála um að verkefnið sé mikilvægt og að tekjutækifæri gætu verið til staðar fyrir 

alla hagsmunaaðila. 

 

6. MIPIM 2024 

Framkvæmdastjóri fór yfir þátttöku Kadeco í MIPIM með Íslandsstofu, Isavia 

og öðrum.  

 

7. Leiktæki á Ásbrú 

Knattspyrnudeild Keflavíkur kom að máli við framkvæmdastjóra um 

kostnaðarþátttöku vegna battavallar á Ásbrú. Mikilvægt að búa til ramma utan 

um þátttöku Kadeco í verkefnum af þessum toga sem eru mikilvæg og geta 

haft jákvæð áhrif á þróun áherslusvæða K64 áætlunarinnar. 

 

8. Önnur mál.  

Framkvæmdastjóri sagði frá mótun samræmdra verklagsregla um forleigurétt 

lóða fyrir fyrirtæki sem sýna svæðinu áhuga og vilja geta stækkað og þróað 

sína starfsemi til lengri tíma. Verður tekið fyrir til samþykktar á stjórnarfundi á 

næsta fundi stjórnar.   

Stjórn þakkaði upplýsingarnar. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.23 
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